

ถนนสู่...คุชฎีบัณฑิต

ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ดีเอ็นเอ...เป็นอย่างไร...

...ถ้าหากพวกเราพร้อมใจรวมเดินและแบ่งทางเดินโดยกัน

พวกเรามั่นใจว่า...เราจะไม่มีวันเดินหลงทาง

ควาใจ...ก็ตาม...เมื่อเราเดินไปเจอ...บางทิวทิว

เราจะมีความสุขระหว่างที่เดินไปได้โดยกัน

เมื่อได้เดิน...การเดินทางนี้เพื่อสร้างชีวิตที่มีคุณค่า

สร้างเสริมสังคมเปี่ยมดีด้วยคุณภาพ

สร้างระบบการทำงาน...อย่างมีคุณค่า

อีไอเอ...มีการเดินทาง...แห่งการพัฒนา

จะมีใครบ้างหรือไม่ว่า...ไม่อย่างการเดินบนทางสายนี้... ที่อีไอเอ ...ถนนสู่...คุชฎีบัณฑิต

ถนนสู่...คุชฎีบัณฑิต หรือที่เรียกกันว่า ดอกเตอร์นั้น เป็นถนนสายยาวที่ก้าวเดินได้อย่างไม่ลำบากนักขอเพียงความจริงใจ ตั้งใจ อดทน มานะ บากบั่น พยายาม ทุกคนสามารถเดินไปพบกับ “ปริญญาเอก” ได้โดยไม่ยากลำบากนัก

การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในปัจจุบันแตกต่างจากอดีตอย่างมากมาในอดีตช่วงที่ผู้เขียนเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2535 – 2537) แตกต่างจากการเรียนในปัจจุบันมากโดยเฉพาะเรื่องโอกาสในการเข้าศึกษาต่อต้องขอมอบอย่างไม่มีข้อโต้แย้งว่าในปัจจุบันโอกาสในการศึกษาต่อมีสูงมากกว่าในอดีต

ฉบับนี้ จะขอนำพาทุกท่านที่สนใจก้าวเดินในถนนสายคุชฎีบัณฑิตสายนี้ ในหลักสูตร ปรัชญาคุชฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสตร์การพัฒนากุมิภาค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พุทธศาสตร์การพัฒนากุมิภาค หมายถึง การพัฒนากุมิภาคและท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือ มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยขอบเขตและเป้าหมายการพัฒนาในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (The Greater Mekong Subregion) ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย, จีนตอนใต้, พม่า, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, เขมร, เวียดนาม โดยเน้นการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ GMSEC (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation) หรือที่เรียกว่า โครงการหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ โดยมีขอบเขตการพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่ การเกษตร การค้าชายแดน การลงทุน การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้แล้ว หลักสูตรนี้สอดคล้องยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) ที่รัฐบาลไทยลงนามความร่วมมือกับพม่า ลาว และเขมร เพื่อร่วมกันพัฒนาในด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้น โดยการระดมสรรพกำลังคณาจารย์วุฒิปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 13 แห่ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียนกลุ่มแม่น้ำโขง เช่น Hanoi University วิทยาลัยศรีกรุงหลวงพระบาง Institute for Southeast Asia Studies เป็นต้น

ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรนั้น ประกอบด้วยการเรียนวิชาสัมพันธ 12 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต (บังคับ 6 และเลือก 6 หน่วยกิต) รวมทั้งวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต โดยการจัดการเรียน การสอนเป็น 5 กลุ่มวิชา ดังนี้ (ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง)

1. กลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง และหรือภูมิภาคอื่นๆ
2. กลุ่มการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
3. กลุ่มการศึกษาและจัดการภูมิปัญญา
4. กลุ่มสาธารณสุขชุมชน
5. กลุ่มเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน

รายละเอียดของแต่ละวิชาจะนำเสนอในครั้งต่อไป

คุณสมบัติของผู้เรียนไม่เน้นความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ไม่ใช้ค่า TOEFL เป็นตัวชี้ขาด) แต่ต้องสามารถสื่อสารกับชนชาติใดๆ ในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ได้อย่างน้อย 2 ภาษา เช่น ไทย และ ลาว

ในส่วนของรายละเอียดของปรัชญาหลักสูตร วัตถุประสงค์ แผนการเรียน จะนำเสนอในครั้งต่อไป

ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามและสมัครเรียนได้ทุกวัน ที่ สาขาพุทธศาสตร์การพัฒนากุมิภาค โทร. 042-835224-8 ต่อ 5125

E-mail : patthira@lru.ac.th